

\*

Số 219-BC/ĐUK

*Hung Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2015*

**NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY,  
TỔ CHỨC ĐẢNG, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN; PHÁT HUY VAI TRÒ  
TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ;  
TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH**

(Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh  
Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh báo cáo Đại hội tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI  
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015**

**A- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức tác động tiêu cực, nhất là tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn tinh vi trên các lĩnh vực. Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn, ý thức chính trị cao, Đảng ủy khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, phấn đấu thực hiện đạt kết quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh, cụ thể như sau:

**I- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị**

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; chú trọng đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức đảng ở

các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vận động quần chúng, các thành phần kinh tế tích cực tham gia thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, củng cố khối đại đoàn kết và mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Việc tổ chức học tập nghị quyết ở các cấp, công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ có sự đổi mới, tiến bộ; sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng thiết thực; hoạt động kiểm tra, giám sát và công tác dân vận được tăng cường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả.

Tổ chức đảng ở các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước đã lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tăng cường quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp sát thực, khả thi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả. Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng đã phục vụ cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 06 chương trình, 08 đề án hoàn thành việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; giúp Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chính sách của Nhà nước đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh. Đồng thời lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

## **II- Công tác chính trị tư tưởng**

Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy, cơ sở đảng chú trọng lãnh đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng. Lãnh đạo tổ chức tốt việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống... đến cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Trong nhiệm kỳ, đã mở được 08 lớp bồi dưỡng

nhận thức về Đảng cho 775 quần chúng, 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 576 đảng viên mới; 01 lớp bồi dưỡng công tác đảng cho 280 bí thư và cấp ủy viên cơ sở. Qua đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, nghiệp vụ công tác Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên; tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch; phòng ngừa vi phạm.

Các cấp ủy vận dụng thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng bộ khối vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ là một khối đoàn kết thống nhất chặt chẽ; đại đa số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

### **III- Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”**

#### **1- Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh**

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề học tập hằng năm, chú trọng bổ sung thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức; đưa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dần thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Sau học tập chuyên đề, nhìn chung cán bộ, đảng viên đều đề ra được nội dung phấn đấu, việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đồng chí. Hằng năm, Đảng ủy khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng cuối năm.

Qua gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan được nâng lên. Tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng và trách nhiệm của cán bộ đảng viên với bản thân, gia đình và xã hội; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh. Trong nhiệm kỳ có 27 tập thể, 77 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp biểu dương, khen thưởng, có tác dụng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên.

## **2- Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”**

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã sớm ban hành Kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 17/4/2012 để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tới các chi, đảng bộ cơ sở. Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên đảm bảo yêu cầu, nội dung, thời gian quy định và phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan.

Sau quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các đồng chí ủy viên đã nghiêm túc chuẩn bị và tiến hành các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên; trong đó, chủ yếu tập trung kiểm điểm sâu về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc phục. Trong kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân đã tiếp thu và giải trình những nội dung góp ý của các tổ chức và cá nhân, tập trung đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các đồng chí ủy viên tích cực khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Kết quả công tác chính trị tư tưởng có sự đổi mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vướng mắc ở cơ sở; bổ sung, điều chỉnh phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, đảng ủy viên phụ trách, cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy khối theo dõi cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; chú trọng phối hợp với các thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự chỉ đạo kiểm điểm ở các chi, đảng bộ cơ sở. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành kiểm điểm đảm bảo nội dung, trình tự, thời gian kế hoạch của cấp ủy cấp trên; đảm bảo dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và đoàn kết. Qua kiểm điểm, khẳng định tập thể, cá nhân cấp ủy và đảng viên toàn Đảng bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống tốt, đoàn kết thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tới mức phải xem xét xử lý.

Sau kiểm điểm, các chi, đảng bộ cơ sở đều đề ra được kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và tích cực thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy khối chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở các cơ sở đảng và chỉ đạo các cơ sở đảng tiến hành tự kiểm tra, có tác dụng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng bộ. Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm: các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt

chi, đảng bộ; chú trọng quản lý hồ sơ đảng viên; phối hợp với thủ trưởng cơ quan cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nhận thức rõ về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, nhận dạng rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng và thấy rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, trước hết là từ cơ sở đảng, cơ quan mình; bước đầu tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, củng cố tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

#### **IV- Công tác tổ chức xây dựng Đảng**

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, vai trò của cơ sở đảng ở các cơ quan tỉnh trong việc tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và vai trò tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng lãnh đạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và có sự vận dụng sát hợp vào đặc điểm tình hình của Đảng bộ và từng cơ sở đảng.

Sau đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ chú trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Quy chế làm việc thể hiện rõ mối quan hệ trách nhiệm giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy. Các cấp ủy thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo quy định; trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình; nhìn chung đảm bảo lãnh đạo toàn diện cả nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng.

Toàn Đảng bộ hiện có 55 cơ sở đảng (23 đảng bộ, 32 chi bộ), 187 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổng số 2186 đảng viên, tăng 567 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, tạo điều kiện cho quần chúng, nhất là đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu, tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 699 đảng viên mới. Trung bình mỗi năm kết nạp được 140 đảng viên (mục tiêu Đại hội mỗi năm kết nạp 50-80 đảng viên mới). Đa đa số đảng viên mới được kết nạp phát huy tốt vai trò. Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy cơ sở và đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị

về “Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Thực hiện nhiệm vụ quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ Đảng cho đảng viên mới; xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng và tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên... đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đồng bộ bằng các biện pháp chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hàng năm. Việc đánh giá kết quả thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, coi trọng chất lượng. Bình quân hàng năm có 99,7% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (mục tiêu Đại hội là 95%); trong đó: 80,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 17,3% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó: 13,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85,7 % cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (mục tiêu đại hội 95%), 0,5% cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; không có cơ sở yếu kém. Trong nhiệm kỳ, có 09 tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ và 14 tổ chức cơ sở đảng, 21 đảng viên được tặng bằng khen; 44 tổ chức cơ sở đảng và 43 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khối tặng giấy khen.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức đảng có đảng viên đi công tác nước ngoài và đảng viên khi về nước thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối và đảng ủy cơ sở lãnh đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, kịp thời kiện toàn cấp ủy viên đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã kiện toàn cấp ủy ở 47 lượt tổ chức cơ sở đảng.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy, lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy đảm bảo đúng kế hoạch của Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối và các chức danh trưởng, phó ban, Đoàn khối cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình, đảm bảo tính kế thừa, phát triển, gắn quy hoạch với đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ.

#### **V- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng**

Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Trong nhiệm kỳ, đã kiểm tra được 251 cuộc tại 442 lượt tổ chức đảng và 1217 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện 10 cuộc tại 18 tổ chức đảng, 223 đảng viên;

cấp ủy cơ sở thực hiện 241 cuộc tại 424 lượt tổ chức và 994 đảng viên. Giám sát 151 cuộc tại 272 lượt tổ chức đảng và 948 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện 11 cuộc tại 20 tổ chức đảng và 60 đảng viên; cấp ủy cơ sở thực hiện 140 cuộc tại 252 lượt tổ chức và 888 đảng viên.

UBKT các cấp thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra được 62 đảng viên (44 đảng viên là cấp ủy viên cơ sở) và 36 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 62/62 đảng viên có vi phạm; đã xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 33 (trong đó khiển trách 24; cảnh cáo 06; cách chức 01; khai trừ 02); kết luận 36/36 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên là: chưa chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, nguyên tắc tập trung dân chủ. Kiểm tra được 386 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và 269 lượt tổ chức đảng về thu nộp, sử dụng đảng phí; giám sát 282 lượt tổ chức đảng và 443 lượt đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm...

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; tổ chức được 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ý thức chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đảng của các tổ chức đảng và đảng viên, có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

## **VI- Lãnh đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh**

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy cơ sở chú trọng phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo xây dựng cơ quan văn hóa, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ, đạo đức công vụ; thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều có ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ, tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường... Hằng năm tỷ lệ cơ quan được công nhận là cơ quan văn hóa đạt trên 95% (mục tiêu Đại hội là 90% trở lên).

Các cấp ủy định kỳ nghe và cho ý kiến chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phát huy dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên. Các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí cho đoàn viên, hội viên, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh.

Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác”, phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Thanh niên tình nguyện”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”... Thông qua các hoạt động, tổ chức Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu trên 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó có gần 600 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng, chiếm gần 95% số đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhiều năm liền được Tỉnh Đoàn công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

## **B- HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **I- Khuyết điểm, hạn chế**

- Một số cấp ủy đảng chưa thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng và nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan để có biện pháp lãnh đạo, giải quyết kịp thời. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống và tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ; ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình còn thấp, biểu hiện thờ ơ chính trị; một số vi phạm chính sách dân số, vi phạm pháp luật.

- Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chưa chú trọng xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức cơ quan còn chung chung, hình thức; chất lượng tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhận thức về kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, sâu sắc; việc góp ý kiểm điểm cho cấp trên, nhất là góp ý cho cá nhân của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn e dè; một số cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm còn chung chung.

- Còn một số cấp ủy thực hiện quy chế làm việc chưa thật sự nghiêm túc; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, sinh hoạt chuyên đề còn ít.

- Một số cấp ủy chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên nên chưa quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần



chúng; chưa coi trọng chất lượng, mặt khác còn tình trạng khắt khe, hẹp hòi nên cơ sở không phát triển được đảng viên hoặc đảng viên mới kết nạp không phát huy được vai trò.

- Công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của cơ quan còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao; còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và giải quyết những vụ việc phát sinh tại cơ quan. Một số ủy ban kiểm tra cơ sở chưa chủ động nắm nguồn tin, ngại va chạm nên việc phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, tác dụng phòng ngừa, giáo dục chưa cao.

- Một số cấp ủy còn buông lỏng công tác lãnh đạo đoàn thể nên chất lượng, hiệu quả hoạt động đoàn thể của cơ quan còn thấp. Một số cấp ủy chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện cả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

- Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các ban tham mưu, một số lĩnh vực chậm đổi mới; lãnh đạo chỉ đạo cơ sở có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu.

## **II- Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế**

### **1- Nguyên nhân khách quan**

Mặt trái của cơ chế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng... tác động tiêu cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng Đảng.

### **2- Nguyên nhân chủ quan**

- Năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng của một số cấp ủy viên có mặt còn hạn chế; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy còn chậm.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và gắn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng.

- Nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được phát huy tốt, tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế.

- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng chưa đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa đầy mạnh xây dựng Đảng.

## **C- BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ khối, từ những kết quả đạt được và các khuyết điểm hạn chế, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

**1-** Phải đẩy mạnh và đổi mới công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò của cấp ủy và đồng chí bí thư trong việc lãnh đạo, trực tiếp phổ biến quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Đảng.

Kiên trì đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

**2-** Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề; đảm bảo chất lượng phát triển đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

**3-** Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

**4-** Nâng cao năng lực tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các Ban xây dựng Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

**5-** Phải không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Giữ vững và phát huy đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chú trọng việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực của cấp ủy đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

**6-** Nắm vững và tuân thủ các nguyên tắc, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vận dụng sát hợp vào tình hình của Đảng bộ khối. Quá trình tổ chức thực hiện phải phân công cụ thể; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy khối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan; giữa cấp ủy cơ sở với thủ trưởng cơ quan trong mọi hoạt động của Đảng ủy khối và ở từng cơ sở đảng.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Trong những năm tới, phát huy thành tựu của 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh hơn, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; 4 nguy cơ đối với Đảng và chế độ đã được ngăn chặn nhưng một số mặt còn diễn biến phức tạp, là những trở ngại, thách thức không nhỏ, tác động tiêu cực tới công tác xây dựng Đảng. Tình hình đó yêu cầu toàn Đảng bộ phải tăng cường đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

#### **I- Mục tiêu**

##### **1- Mục tiêu chung**

Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của đảng viên; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trước hết là của đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan; xây dựng Đảng bộ đoàn kết thống nhất, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

##### **2- Mục tiêu cụ thể**

1- 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng được nghị quyết chuyên đề đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình; xây dựng được kế hoạch, thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên ban hành trong nhiệm kỳ.

2- Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; trung bình mỗi năm kết nạp được từ 70 đảng viên mới trở lên.

3- Trên 95% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, trên 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; giữ vững kết quả không có cơ sở đảng yếu kém.

4- Phần đầu hằng năm, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5- Hằng năm, trên 95% cơ quan đạt cơ quan văn hóa, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

#### **II- Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu**

##### **1- Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và xây dựng các chương trình, đề án, nghị

quyết chuyên đề, đề cụ thể hóa, thể chế hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt kết quả cao. Tập trung vào các nhiệm vụ: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng thu hút đầu tư; đa dạng hóa các loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ; động viên các nguồn lực, khai thác các nguồn thu, đảm bảo chi hiệu quả; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với người có công; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo hoạt động hành chính mang tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, sâu sát cơ sở, giải quyết nhanh chóng, kịp thời yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân và các thành phần kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, điều hành ở từng cơ quan; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh.

## **2- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng**

Thường xuyên tăng cường công tác chính trị tư tưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ và nghị quyết của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên trì, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng công tác tuyên truyền miệng và vai trò đội ngũ báo cáo viên, thông tin, định hướng kịp thời đến cán bộ, đảng viên về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ

chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, nhằm củng cố nền tảng tư tưởng và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng, của dân tộc, tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện tốt quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, nói, viết và làm trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm.

### **3- Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên**

Các cấp ủy phải chú trọng xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc trong mọi hoạt động của tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ định kỳ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy, chi ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo yêu cầu Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2013 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”; tăng cường sinh hoạt chuyên đề đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tạo được chuyển biến tích cực về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và cơ quan; đẩy mạnh việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Các ban của Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên. Tạo điều kiện thuận lợi, môi trường rèn luyện thử thách để cán bộ trẻ phấn đấu, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức; kịp thời kiện toàn cấp ủy các cấp. Tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy cơ quan với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để quản lý và phát huy tốt vai trò của đảng viên. Phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với quy hoạch cấp ủy.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Cấp ủy các cấp phải nắm chắc lịch sử chính trị, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên gắn với tuyển chọn và sử dụng tốt cán bộ, chủ động phòng ngừa sự suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

#### **4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng**

Cấp ủy và UBKT các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đảng và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Coi trọng công tác tự kiểm tra và giám sát thường xuyên, kịp thời ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tư tưởng chủ đạo là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ, nghị quyết của Đảng; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; chống cơ hội chính trị, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phiến hà sách nhiễu trong công việc ....

#### **5- Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh**

Các cấp ủy chú trọng phối hợp với thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phải xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của mỗi cơ sở đảng. Cấp ủy phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ cơ quan, nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian để lãnh đạo cán bộ, đảng viên hiểu rõ và tự giác thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm một trong những tiêu chí chủ yếu để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Thông qua tác động đồng bộ của công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ... để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ cơ quan theo Đề án số 05-ĐA/TU ngày 25/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng việc cụ thể hóa, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đoàn thể; định kỳ nghe ban chấp hành các đoàn thể báo cáo công tác và cho ý kiến chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể. Các đoàn thể phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục bệnh hình thức, đề cao trách nhiệm tham mưu với cấp ủy và thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và phát huy dân chủ trong cơ quan.

### **6- Nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy**

Các cấp ủy và ủy viên cần tiếp tục nhận thức sâu sắc những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, thấy rõ trách nhiệm lãnh đạo cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, tự bồi dưỡng năng lực, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Trong lãnh đạo, phải chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức quán triệt nghị quyết và sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tránh việc “rập khuôn máy móc” văn bản chỉ đạo của cấp trên. Cần sâu sát thực tiễn và nắm chắc đặc điểm đội ngũ cán bộ, đảng viên, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan để quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên cho phù hợp, thiết thực. Đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là của đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan; vai trò của đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ trong việc nghiên cứu, truyền đạt nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Sau quán triệt nghị quyết của cấp trên phải đề ra được nội dung nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nghị quyết có hiệu quả ở cơ sở mình.

Trong năm đầu nhiệm kỳ phải phấn đấu hoàn thành ban hành nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Chú trọng phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy; đề cao trách nhiệm tự học tập của mỗi đồng chí; thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ khối và quy hoạch cấp ủy cơ sở gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý ở từng cơ quan. Các chi, đảng bộ cơ sở đảm bảo thực hiện chế độ định kỳ báo cáo hoạt động với Ban Thường vụ Đảng ủy khối theo quy định; các đồng chí cấp ủy viên thực hiện tốt chế độ dự sinh hoạt chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy chủ trương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Nâng cao chất lượng cán bộ cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đối với cơ sở.

Với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX đề ra, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Nơi nhận:

- Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX
- Các UV BCH ĐB khóa VIII
- Lưu HSDH IX

**T/M BAN CHẤP HÀNH  
BÍ THƯ**

**Nguyễn Khắc Chí**